



บันทึกข้อความ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่รับ... ก. ๑๑๑
วันที่..... 2.8.ป.ก. 2557
เวลา 18.00 น.

ส่วนงาน ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.๓๐๗/๑ ต่อ ๑๔๓

ที่ ศธ ๖๓๙๔ (๑) / ๖ ๓๙๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร์

ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีได้กำหนดจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาไว้ และกำหนดให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนดต้องยื่นขออนุมัติต่อคณบดี และการลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา หรือกระบวนวิชาที่มีลักษณะการฝึกวิชาชีพ หรือการฝึกงานที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา ให้มีจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา ตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับฯ กำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงการลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET โดยจะระงับการเข้าสู่ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทางระบบ INTERNET และระงับการเข้าสู่การพิมพ์เอกสารใบ มขท.๕๐ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นขออนุมัติลงทะเบียนน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนดต่อคณบดีตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ ซึ่งนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทางระบบ INTERNET ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด

ในกรณีนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนภายหลังประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้า ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า มีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติต่อคณบดี จึงขอความร่วมมือคณะแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อดำเนินการให้การลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ทาง www.reg.cmu.ac.th เมนูสำหรับคณะ/เมนูสำหรับภาควิชา/เมนูสำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา) ดังนี้

- โปรดส่งคำร้องของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล **ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗** เพื่อยกเว้นการระงับการเข้าสู่ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทางระบบ INTERNET และระงับการเข้าสู่การพิมพ์เอกสารใบ มขท.๕๐ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๒. โปรดแจ้งข้อมูลสาขาวิชาและกระบวนวิชา และ/หรือรายชื่อนักศึกษา ที่ต้องลงทะเบียน กระบวนวิชาสหกิจศึกษา หรือกระบวนวิชาที่มีลักษณะการฝึกวิชาชีพ หรือการฝึกงาน ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาไว้น้อยกว่าข้อบังคับฯกำหนด ภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อยกเว้นการตรวจสอบการลงทะเบียนน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด

)

..

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(อาจารย์ ดร.วินัน บัณฑิตย์)

รองผู้อำนวยการสำนักฯ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล